

ออสเตรเลียเผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Advice 2017/10)
แจ้งแผนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ากุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบ

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียหรือ Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ 2017/10 ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการแผนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์กุ้งดิบ โดยแจ้งว่า DAWR ประสงค์ดำเนินการบังคับใช้เงื่อนไขการนำเข้าชั่วคราว (Interim Import Conditions) สำหรับสินค้ากุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบ (เช่น กุ้งดิบแช่เยือกแข็งหักหักหั่วปกเปลือกจนถึงปล้องสุดท้ายและไว้หาง) เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลา ๖ เดือนของการระงับการนำเข้ากุ้งดิบชั่วคราวในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ จะยังคงใช้มาตรการเดิมตามที่กำหนด สำหรับสินค้ากุ้งดิบประเภทที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราว

สำหรับกุ้งดิบ (เช่น กุ้งดิบแช่เยือกแข็งหักหั่วปกเปลือกจนถึงปล้องสุดท้ายและไว้หาง) ซึ่งเข้าข่ายถูกระงับการนำเข้า เมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วจะมีการบังคับใช้เงื่อนไขการนำเข้าชั่วคราว โดยจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งออกจากประเทศต้นทางและเมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง (ประเทศออสเตรเลีย)

DAWR จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการออกใบอนุญาตนำเข้าสำหรับสินค้ากุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้าใหม่หลังจากผ่านพ้นวันครบกำหนดการระงับการนำเข้าชั่วคราวไปแล้ว โดยจะได้แจ้งผู้ที่มีใบอนุญาตนำเข้าทราบเกี่ยวกับขั้นตอนเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการลงนามในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Determination 2017) สำหรับสินค้ากุ้งดิบซึ่งถูกระงับการนำเข้าโดยผู้อำนวยความสะดวกหน่วยงาน Biosecurity เป็นการระงับการนำเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์กุ้งดิบเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นตามข้อสรุปของผู้อำนวยความสะดวกหน่วยงาน Biosecurity ที่เห็นว่า กุ้งดิบนำเข้า (รวมทั้งเนื้อกุ้ง) มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ตาม ระดับการป้องกันที่เหมาะสมของออสเตรเลีย (Australia's Appropriate Level of Protection – ALOP)

การบังคับใช้มาตรการระงับการนำเข้าเป็นเวลา ๖ เดือนก็เพื่อให้มีการทบทวนเงื่อนไขการนำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตาม ALOP ของออสเตรเลีย และเพื่อให้ DAWR สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและสืบหาสาเหตุ รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวในขณะนั้น ในระหว่างนั้น DAWR ได้ทบทวนข้อกำหนดด้านการนำเข้าและประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพสำหรับสินค้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อยกเว้นให้กับสินค้าประเภทที่พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตาม ALOP ของออสเตรเลีย

ปัจจุบัน DAWR ได้อนุญาตนำเข้ากุ้งดิบหลายประเภท ได้แก่

๑. กุ้งแห้งหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากกุ้งที่ทำไว้ไม่ให้เสีย (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
๒. เหี่ยวตกลา อาหารสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง ซึ่งผ่านการฉายรังสี (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๓. กุ้งดิบที่ได้จากการจับจากเขตน่านน้ำ EEZ (Exclusive Economic Zone) ของ ออสเตรเลีย (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๔. กุ้งดิบที่ได้จากเขตน่านน้ำออสเตรเลียซึ่งอยู่นอกเขตการควบคุมการเคลื่อนย้าย เนื่องจากโรคตัวแดงดวงขาว กุ้งดิบที่ประสงค์ให้มีการนำไปกับเรือโดยสารระหว่างประเทศ และกุ้งดิบที่ใช้ สำหรับการห้องปฏิบัติการหรือเป็นตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๕. กุ้งดิบของออสเตรเลียซึ่งเป็นกุ้งที่จับจากธรรมชาติและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อ แปรรูป และนำเข้ากลับมายังออสเตรเลีย (สำหรับประเทศไทย - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และประเทศคู่ค้า อื่นๆ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐)

๖. กุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบหมักซอสหรือผงหมัก (Marinated) เพื่อการบริโภค (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าชั่วคราวขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และช่องทางการแพร่กระจายของโรคให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ยกตัวอย่าง เช่น กุ้งจากออสเตรเลียที่แปรรูปในต่างประเทศ และกุ้ง Marinated ที่จะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส ตัวแดงดวงขาวหรือ White Spot Syndrome Virus (WSSV) และไวรัสหัวเหลืองหรือ Yellow Head Virus (YHV) ก่อนการส่งออกและเมื่อสินค้าถึงปลายทาง โดยต้องการคงมาตรการตรวจโรคทั้งต้นทางและปลายทาง นี้ไว้เมื่อผ่านพ้นช่วงระยะเวลา ๖ เดือนของการระงับการนำเข้าเป็นการชั่วคราวไปแล้ว

นอกจากนี้ DAWR อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าสำหรับการอนุญาตนำเข้ากุ้งดิบ (เช่น กุ้งดิบแช่เยือกแข็งหักหักหัวปกเปลือกจนถึงปล้องสุดท้ายและไว้หาง) ซึ่งไม่ใช่กุ้งที่นำเข้าจากออสเตรเลีย เพื่อบังคับใช้หลังครบกำหนด ๖ เดือนของการระงับการนำเข้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าโดยให้ตรวจสอบโรคกุ้งที่เกี่ยวข้องทั้งที่ประเทศต้นทางและปลายทาง

ก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาการระงับการนำเข้าชั่วคราว DAWR จะเผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อยืนยันเงื่อนไขการนำเข้าที่เป็นปัจจุบัน อีกครั้งหนึ่ง

สามารถศึกษาคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้จากเว็บไซต์ของ DAWR: <http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos>

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกุ้งของ DAWR ได้ที่อีเมล Email: prawnliaisonofficer@agriculture.go.au

คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ Biosecurity Advice 2017/10 นี้ ลงนามโดย Dr. Andrew Cupit, Assistant Secretary, Animal Biosecurity

ที่มา:

<http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2017/ba2017-10.pdf>

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
มิถุนายน ๒๕๖๐